



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 2 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯ จัดประชุมวิชาการข้าวโพด - ข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39	ไทยโพสต์
2. ปชป.รับลูกแก้ราคามะพร้าวตกต่ำ	มติชน
3. สาร'บีกตุ้'สยบ'พปชร.'ร้าย? '3มิตร'แจ้ง5จุดยืนแก้'อีรมต.	มติชน
4. ภาพข่าว: สาวไหม	ไทยรัฐ
5. ชวนชิม'ทองบางสะพาน'ทุเรียนพันธุ์ใหม่	แนวหน้า
6. 'กยท.-ส.อ.ท.'ยกระดับ สวนยาง2แสนไร่ภาคใต้	กรุงเทพธุรกิจ
7. ประมงถกแก้วิกฤตปลาหู4กค.ขงรัฐห้ามนำสัตว์น้ำเล็กขึ้นเรือ	มติชน
8. 'พปชร.'แตกยับ!	คมชัดลึก
9. สทนช.ชี้เป้า 14 จังหวัด36 อำเภอเสี่ยงขาดแคลนน้ำ	เดลินิวส์
10. 'เกษตร'สั่งรับมือฝนทิ้งช่วงจีทุกหน่วยคุมปลูกข้าวรอบ2	กรุงเทพธุรกิจ

เกษตรฯ จัดประชุมวิชาการข้าวโพด - ข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดประชุมวิชาการข้าวโพด-ข้าวฟ่าง ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอมือง จังหวัดลพบุรี โดยเชิญนักวิชาการ นักส่งเสริม นักวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน อาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประชุมและแสดงผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยเปิดทางให้ผู้สนใจแสดงผลงานได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้

นายสำราญ สารบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การประชุมวิชาการข้าวโพด - ข้าวฟ่างแห่งชาติจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานวิจัย และความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในทุกภาคส่วนที่อยู่ในวงการข้าวโพดและข้าวฟ่าง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวฟ่าง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ผลผลิตมากกว่าร้อยละ 90 นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ ทำรายได้ให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดูแลหลังนา โดยวางแผนการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม



ตาม Zoning by Agri-map ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 และดำเนินการภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต คือ เป็นสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างสมดุล อุปสงค์ อุปทาน ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร ตลอดจนพัฒนาเป็นต้นแบบการปรับแผนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยปีการผลิต 2562/63 คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย จะมีปริมาณมากถึง 5.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2561/62 ประมาณ 0.06 ล้านตัน แต่ความต้องการใช้ในการผลิตเป็นอาหารสัตว์มากถึงปีละ 8.25 ล้านตัน จึงทำให้ต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน และสำหรับข้าวฟ่างนั้น ปัจจุบันพื้นที่

ปลูกข้าวฟ่างของไทยมีประมาณ 11,000 ไร่ ผลผลิตรวม 37,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 321 กิโลกรัม/ไร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวฟ่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



สำหรับรูปแบบการประชุม นอกจากเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม การอารักขาพืช และการใช้ประโยชน์แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษการเสวนา การอภิปรายคณะและการศึกษาดูงานเชิงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นักส่งเสริม อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและแสดงผลงานการศึกษาวิจัยข้าวโพดและ

ประชุมวิชาการ

ข้าวโพด ข้าวฟ่าง (และ) แห่งชาติ

ครั้งที่ 39

ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อ.มือง จ.ลพบุรี

อธิบดีกรมวิชาการ (นายสำราญ สารบรรณ) อธิการบดี (ปิ่นอนงค์ พิเศษ) เข้าร่วมประชุมและแสดงผลงานวิจัย

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ค่าธรรมเนียม : โอนเงินเข้าบัญชี "การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39" (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาละโว้ 39)

เลขที่บัญชี 039-0-47894-6

ตั้งเวลาวิจัย เริ่มตั้งแต่ 08.00 น. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ไปที่ประธานคณะกรรมการวิชาการฯ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตคลองจั่น (กรุงเทพมหานคร) 10900

โทร: 0 2940 6124

อีเมล : comandsorghum39@gmail.com

รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://corn-sorghum39.doae.go.th>

ข้าวฟ่างภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://corn-sorghum39.doae.go.th> หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2-940-6124 หรือทางE-mail : comandsorghum39@gmail.com

ปชป.รับลูกแก้ราคามะพร้าวตกต่ำ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่า ทีมงานเศรษฐกิจของพรรคได้รับพิจารณาเงื่อนไขและข้อเสนอของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวระดับจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาคาผลผลิตตกต่ำนานกว่า 2 ปี และบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวสวน ขณะเดียวกันตนในฐานะ ส.ส.เขตดูแลพื้นที่ จะไปรับฟังแกนนำชาวสวนมะพร้าวทุกกลุ่มในจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด พร้อมติดตามการเก็บข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่ถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างในการนำเข้ามะพร้าวตามกรอบองค์การค้าการค้าโลกหรือ ดับเบิลยูทีโอ นอกโควต้าหรือการนำเข้าตามกรอบอาฟต้าหรือ AFTA ว่ามีความจำเป็นอย่างไร เนื่องจากผลผลิตในประเทศไม่ได้ขาดแคลนและมีคุณภาพดีกว่า

“จากการหารือกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ปชป. ยืนยันว่า หลังจากได้รับการโปรดเกล้าฯเข้ารับตำแหน่ง พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหามะพร้าวทันที โดยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคเดียวกัน พิจารณาเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ เพื่อไม่ให้มีการนำเข้าในลักษณะการทุ่มตลาดมีผลกระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศ มีการวางมาตรการตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าโดยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจะร่วมตรวจสอบ การตรวจโรคพืชของกระทรวงเกษตร และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลก่อนการอนุมัติให้นำเข้าทุกกรอบการค้า รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อวัตถุดิบของผู้ประกอบการโรงงานกะทิที่ผลิตเพื่อส่งออก นอกจากนั้นจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ตัวแทนชาวสวน มีส่วนในการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบ” นายประมวลกล่าว

สาร'บิกตุ๋'สยบ'พปชร.'ราว? '3มิตร'แจ่ง5จุดยืนเก๋าอีรมต.

สาร'บิกตุ๋'สยบ'พปชร.'ราว? '3มิตร'แจ่ง5จุดยืนเก๋าอีรมต.

หมายเหตุ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกสารนายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ขอโทษประชาชนจากปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขณะที่กลุ่มสามมิตรที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท พรรค พปชร. แถลงจุดยืนและข้อเสนอต่อการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี 5 ข้อ

●สารนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกไม่สบายใจ และต้องขอโทษพี่น้องประชาชนแทนพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะเป็นบุคคลที่พรรคเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากในห้วงเวลานี้ มีข่าวสารความขัดแย้งภายในพรรคปรากฏตามสื่อต่างๆ มากมาย

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างในการบริหารภายในพรรค เนื่องจากเป็นพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ สมาชิกมาจากหลายกลุ่ม หลายสาขา ที่มีความมุ่งมั่นจะทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหน้าที่บริหารในคณะรัฐมนตรีให้ดีที่สุด

การบริหารบุคลากรเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอะไร ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลและทุกพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านให้มากที่สุด

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ในฐานะรัฐบาลของคนไทยทั่วประเทศ ซึ่งจะถือเป็นการเริ่มต้นปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล และพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อมิให้การดำเนินการทางการเมืองกลับไปเป็นปัญหาเช่นเดิม จนต้องเกิดการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ ที่ทุกคนไม่ต้องการขึ้นมาอีก

นายกรัฐมนตรีไม่ได้ต้องการตำหนิใคร หรือสร้างความขัดแย้งใดๆ ขึ้นมาอีก อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร



ทุกคนทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ก็ต้องทำงานให้ได้ เพราะทุกคนคือคนไทย แผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วต้องได้รับการดูแลจากรัฐบาลประชาธิปไตยอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และเป็นธรรม ขอขอบคุณครับ

●จุดยืนกลุ่มสามมิตร 5 ข้อ

วันนี้กลุ่มสามมิตร ขอเรียนต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีที่กำลังมีข่าวว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐ

พวกเราสามมิตรมี ส.ส.ที่มาจากทุกภูมิภาค จำนวนกว่า 30 คน และเป็นกลุ่มนักการเมืองกลุ่มแรกๆ ที่เข้ามาร่วมกันช่วยสร้างความเติบโตให้กับพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่เริ่มต้นการจัดตั้งพรรคด้วยอุดมการณ์ที่ต้องเห็นประเทศชาติหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ ที่สะสมมายาวนานโดยเฉพาะปัญหาปากท้องประชาชน และความขัดแย้งทางการเมือง แม้จะไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ทุกคน แต่ได้ทำให้พรรคพลังประชารัฐได้รับคะแนนจำนวนมากจากทุกเขตเลือกตั้งจนมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งจากทุกพรรคการเมือง

โดยตั้งแต่วันแรกที่กลุ่มรวมตัวกันขึ้นมานั้น มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายอนุชา นาคาศัย เป็นแกนนำ ได้เสียสละ ทูมทำงานให้กับพรรคมาโดยตลอด ในการเลือกตั้งที่

ผ่านมา เมื่อผลการเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่ง เพื่อสานต่อนโยบายและนำนโยบายของพรรคพลังประชารัฐไปดำเนินการแก้ไขปัญหาประเทศให้กับพี่น้องประชาชน สมาชิกในกลุ่มสามมิตรทุกคน ต่างมีความเห็นโดยพร้อมเพรียงกันในการสนับสนุนให้แกนนำกลุ่มทั้งสามคน ได้เป็นตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารเพื่อผลักดันนโยบายที่ได้ประกาศหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน โดยเชื่อมั่นว่าทั้งสามคนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะร่วมทำงานภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้รับทราบที่นายสุริยะจะได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสมศักดิ์จะได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายอนุชาจะได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แม้ว่าจะไม่ตรงกับความตั้งใจในสิ่งที่ทั้งสามท่านได้แสดงความเห็นและมีความพร้อมที่ต้องการผลักดันนโยบายในกระทรวงที่สำคัญๆ แต่สมาชิกในกลุ่มยอมรับ และเห็นตรงกันว่าการจัดสรรตำแหน่งครั้งนี้มีข้อจำกัดในการเป็นรัฐบาลผสม ที่มา

จากหลายพรรคการเมือง

แต่เมื่อทราบชื่อนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือร่วมกับหัวหน้าพรรคและผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วจนได้ข้อสรุปและลงตัวในทุกตำแหน่งภายในพรรคพลังประชาชนไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา สมาชิกในกลุ่มต่างก็ไม่ได้ขัดข้อง เนื่องจากเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีความยากลำบากพอสมควรในการจัดสรรตำแหน่งให้กับพรรคร่วมรัฐบาล

เมื่อไม่มีกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหลือให้ในส่วนของพรรคพลังประชาชนแล้ว กลุ่มสามมิตรก็ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อสรุปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่นายกรัฐมนตรีจัดสรรตำแหน่งต่างๆ ให้บุคคลภายในพรรคพลังประชาชนไปเป็นรัฐมนตรี

แต่เมื่อมาถึงวันนี้ กลับมีความไม่ชัดเจนดังปรากฏข่าวที่ออกมาว่าจะมีการสลับตำแหน่งนายสุริยะ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอนุชา ถูกตัดชื่อออกจากการเสนอให้เป็นรัฐมนตรีในครั้งนี้ จนทำให้นายอนุชา ออกมาประกาศยอมเสียสละไม่รับตำแหน่ง เพื่อไม่ต้องการสร้างความหนักใจให้กับนายกรัฐมนตรี เพราะรู้ว่าโควตารัฐมนตรีของพรรคพลังประชาชนมีจำนวนจำกัด แต่ขอให้อายสลับหรือเปลี่ยนตำแหน่งนายสุริยะ จากที่เคยตกลงไว้อีกเลย ดังนั้นวันนี้กลุ่มสามมิตร เมื่อรับทราบข่าวค่อนข้างแน่ชัดว่าจะมีการสลับตำแหน่งนายสุริยะและนายอนุชาจะหลุดจากการได้รับตำแหน่ง ทางกลุ่มได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้ว มีความเห็นตรงกัน ตามจุดยืนที่แถลงให้ทราบ

ข้อ 1.กลุ่มสามมิตร เห็นว่านายสุริยะมีความเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมากกว่ากระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งอาจถูกวิจารณ์เกี่ยวกับตระกูลของนายสุริยะที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ทางด้านอุตสาหกรรม โดยนายอุตตม สาวนายน ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ได้เสนอชื่อนายสุริยะให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ต่อนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการพรรคก็เห็นชอบและไม่ขัดข้องใดๆ ในกรณีที่นายสุริยะจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

(อ่านต่อหน้า 9)

(ต่อจากหน้า 2)

อีกทั้งก็ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นในพรรคต้องการหรือออกมาเรียกร้อง หรือไม่มีข้อมูลว่านายสุริยะ เป็นแล้วจะเกิดปัญหาอย่างไร หรือแม้กระทั่งว่าการวิจารณ์ว่านายสุริยะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่อย่างใด การ

สลับตำแหน่งดังกล่าวย่อมกลับทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลจำเป็นแต่อย่างใด และขอให้นายอนุชาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ดังนั้นควรจะมีข้อยุติตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยแจ้งกับหัวหน้าพรรคและผู้ที่จะได้รับตำแหน่งต่างๆ ทราบในวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยกล่าวไว้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใดๆ อีกแล้ว หากเป็นไปตามเดิม จะไม่มีความยุ่งยากใดๆ ให้เกิดขึ้นดังที่เป็นข่าว

แม้การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจะเป็นอำนาจโดยตรงของนายกรัฐมนตรีก็ตาม แต่ถ้าหากพรรคพลังประชาชน ได้เสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆ ไปให้พิจารณาแล้ว หากไม่มีปัญหาใดๆ ก็ย่อมสมควรที่จะไปตามข้อเสนอนั้นๆ เดียวกับที่ปฏิบัติและยอมรับต่อข้อเสนอตัวบุคคลของพรรคต่างๆ ที่ร่วมรัฐบาล เช่นเดียวกัน

ข้อ 2.โดยหากเป็นไปตามข้อ 1. ทางกลุ่มเชื่อมั่นว่าทั้งสามคนจะสามารถทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วอย่างแน่นอน

ข้อ 3.กลุ่มเชื่อมั่นว่า นอกจากงานทางด้านบริหารแล้วทั้ง 3 คน จะสามารถช่วยงานนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนงานในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน

ข้อ 4.หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับตำแหน่งที่แตกต่างจากข้อ 1. กลุ่ม มีความเห็นตรงกันว่ารัฐบาลจะขาดบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เข้าไปทำหน้าที่ในตำแหน่งที่เหมาะสม จะทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ และส่งผลในการยอมรับและศรัทธาของพี่น้องประชาชนต่อพรรคพลังประชาชน อย่างแน่นอน

ข้อ 5.หลังจากมีการประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว หากไม่ตรงกับความเห็นตามข้อ 1. ของกลุ่มในครั้งนี ทางกลุ่มจะได้มีการหารือกัน เพื่อแสดงจุดยืนอีกครั้งต่อไป



สาวไหม คุณเดือน ศชนะนาวิ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานประกวด
สาวไหมและส่งประดิดูจากรังไหมระดับประเทศ ประจำปี 2562 ที่อาคาร
เรือนไทย อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม.

ชวนชิม'ทองบางสะพาน'ทุเรียนพันธุ์ใหม่

● เนื้อแน่นสีเหลืองเข้ม-กลิ่นหอมเฉพาะตัว

กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ที่ ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชมทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ "ทองบางสะพาน" พร้อมร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ปี 2562

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพานของนายรัชชัช ชาติภักดี มีจุดเด่นคือ เนื้อแน่นละเอียด เนื้อขาว ไม่และง่าย สีเหลืองเข้มคล้ายทองคำ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติมันอมหวาน เข้มปานกลาง ซึ่งผ่านการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยสายพันธุ์ดังกล่าวเกิดจากเจ้าของสวนนำกิ่งทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากจ.นนทบุรีมาปลูกในสวน เมื่อปี 2526 หลังปลูกได้ระยะหนึ่ง ยอดของต้นทุเรียนเกิดหักคั่นต่อจากการเพาะเมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์ จึงแตกยอดใหม่ขึ้นมา และปล่อยให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตกระทั่งออกดอก

และติดผลในปี 2533 และด้วยทุเรียนดังกล่าวมีลักษณะประจำพันธุ์เฉพาะตัว จึงตั้งชื่อใหม่ว่าพันธุ์ทองบางสะพาน ซึ่งผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ต่อมาเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามแยกบ้านสวน ตำบลร่อนทอง อําเภอบางสะพาน เพื่อร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 และงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคี นิทรรศการส่งเสริม

อาชีพด้านการเกษตร อาทิ การเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อเพิ่มรายได้ การปลูกพืชทางเลือก "โกโก้" และตลาดสีเขียว ที่จัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าของสถาบันเกษตรกร วิทยากรชุมชน เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF/ SF)

นอกจากนี้ ยังมีสถานีเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว 5 ที่สถานีคือ 1.สถานีเรียนรู้ "พันธุ์ดี... ผลก็ดี" ซึ่งให้ความรู้เรื่องการคัดเลือกพันธุ์และการปลูกข้าว 2.สถานีเรียนรู้ "ใช้...ชีววิถีดูแล" ให้ความรู้เรื่องการดูแล ป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยชีววิถี 3.สถานีเรียนรู้ "ขายดีแน่...ข้าวอินทรีย์" ซึ่งให้ความรู้เรื่องการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า การผลิตข้าว อินทรีย์และการแปรรูป 4.สถานีเรียนรู้ "จัดสรรพื้นที่...เกษตรทฤษฎีใหม่" ให้ความรู้เรื่องจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และ 5.สถานีเรียนรู้ "จัดการได้...ไม่ต้องเผา" ให้ความรู้เรื่องการลดการเผาและการจัดการเศษซากวัสดุ

"ช่วงเริ่มต้นการผลิต อยากให้เกษตรกรทุกคนมาเรียนรู้ในงาน Field Day เพื่อได้เรียนรู้และแก้ปัญหาการเกษตรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การตลาดนำการผลิต และเรียนรู้ต้นทุนของตนเองเพื่อให้ลดต้นทุนการผลิตได้ เช่น การใช้เทคโนโลยี หรือการควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตของตนเองให้ได้ ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืชนานาชนิด" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

'กยท.-ส.อ.ท.'ยกระดับ สวนยาง2แสนไร่ภาคใต้

กรุงเทพธุรกิจ ● “กยท.” จับมือ “ส.อ.ท.” ให้บริการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เล็งเป้าสวนยางพารา 2 แสนไร่ 7 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งสวนยางยังจำเป็นต้องใช้ 3 สารอันตราย แรงอบรมเกษตร 9 หมื่นคนให้แล้วเสร็จ ก.ย.นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เปิดเผยว่า กยท.ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดตัวระบบการรับรองการจัดการป่าไม้ของไทย (TFCS) เพื่อให้บริการด้านการออกไปรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐานสากล (PEFC) โดย กยท.และ ส.อ.ท.จะขับเคลื่อนสวนยางพาราให้เข้าสู่มาตรฐานดังกล่าว เพื่อเป็นการยกระดับสู่มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ กยท.มีบทบาทในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (PEFC) โดยมีงบประมาณสนับสนุนตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

โดยกำหนดเป้าหมายนำร่องพื้นที่สวนยาง 2 แสนไร่ใน 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ ตรัง พัทลุง และสตูล เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งมีสวนยางหนาแน่น โดยหลังจากนี้จะมีการขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายควบคุมการใช้ 3 สารอันตรายที่ใช้ในการเกษตรกรรมประกอบด้วยพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้แต่มีผลกระทบต่อการทำงานของการทำงานของสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น กยท.จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ กยท. จำนวน 175 คนเข้าอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมวิทยากรเรื่องการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” เพื่อจะได้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นำไปขยายผลอบรมเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มเป้าหมายอีกเกือบ 1 แสนคน ในการใช้วัตถุอันตรายดังกล่าวอย่างถูกต้องและปลอดภัย

โดย กยท.มีเป้าหมายอบรมชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและมีสวนยางพาราอายุไม่เกิน 5 ปี จำนวน 9 หมื่นคน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.2562 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางยังมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุอันตรายทั้งพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส สำหรับอาชีพการทำสวนยางและการเกษตรอื่นต่อไป

การซื้อสารเคมีทั้ง 3 ชนิดเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องแสดงหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและหรือผ่านการทดสอบการใช้วัตถุอันตรายจาก กยท. รวมถึงซื้อจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเท่านั้น

ประมงตกแก่วิกฤตปลาทุ4กค. ชงรัฐห้ามนำสัตว์น้ำเล็กขึ้นเรือ

เครือข่ายประมงพื้นบ้านทั่ว ปท.นัดถก 4 ก.ค. ชง
ก.เกษตรฯใช้ ม.57 ห้ามนำสัตว์น้ำขนาดเล็กขึ้นเรือ
ประมง แก่วิกฤตปลาทุไทย (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

ปลาทุ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม นายปิยะ เทศ
แย้ม นายกสมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย
ต.เขาแดง อ.อุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ แกน
นำกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีความเข้มแข็งได้รับ
รางวัลระดับประเทศ เปิดเผยกรณีมีการนำ
ลูกปลาทุตกแหงมาขายทางออนไลน์ทำใ้
นักอนุรักษ์ห่วงว่าจะทำให้ปลาทุท้องทะเลไทย
สูญพันธุ์ ว่า ขณะนี้ปัญหาการทำประมงไทย
นอกจากมีการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กไปจำหน่าย
จากเครื่องมือทำลายล้างบางประเภท โดย
ขาดจิตสำนึก เพื่อหวังเฉพาะรายได้ในระยะ
สั้นนั้น ขณะนี้ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วน ต้องร่วม
กันปกป้องทะเลไทยอย่างจริงจัง เพื่อปกป้อง
แหล่งอาหาร หลังจากทะเลไทยมีการสูญพันธุ์
ของสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่องหลายชนิด กระทั่ง
ล่าสุดปลาทุ ปลาตุ๋นไทย อยู่ในภาวะวิกฤต
จากการจับสัตว์น้ำวัยอ่อน อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
การขาดความรู้ ความเข้าใจ เกิดจากตั้งใจ
ทำให้มีการขายลูกปลาทุอย่างเปิดเผยโดยไม่
คำนึงถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต

“ในนามของชาวประมงพื้นบ้าน เครือ
ข่ายประมงพื้นบ้านทั่วประเทศ ในวันที่ 4
กรกฎาคม 2562 แกนนำจะประชุมเพื่อกำหนด
ทำที่ร่วมกันที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โดยเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรฯหรือนายกรัฐมนตรีนำพระราชกำหนด
(พ.ร.ก.) ประมง 2558 มาตรา 57 บังคับใช้
เพื่อห้ามผู้ใดนำสัตว์น้ำที่เล็กกว่ารัฐมนตรี
ประกาศกำหนดขึ้นเรือประมง หรือการ
กำหนดขนาดสัตว์น้ำ เนื่องจากผ่านไปกว่า 4
ปี รัฐมนตรีเกษตรฯยังไม่กล้าใช้อำนาจออก

กฎกระทรวง บังคับใช้ตามที่กฎหมายกำหนด
จากนั้นในวันที่ 5 กรกฎาคม จะร่วมกันออก
แถลงการณ์ แนวทางความเคลื่อนไหวเพื่อ
ยับยั้งผลกระทบ การสูญเสีย ทางเศรษฐกิจ
อาชีพแหล่งอาหาร ความมั่นคงของทรัพยากร
เพื่อทวงคืน ปลาทุ กลับสู่ทะเลไทยเพื่อชาว
ประมงทุกคน เพื่อผู้บริโภค และเพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร” นายปิยะกล่าว

ด้านนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรม
ประมง กล่าวว่าจากประเด็นปัญหาวิกฤต
ปลาทุไทยใกล้สูญพันธุ์จากการจับลูกปลาทุ
ขนาดเล็กไปจำหน่าย โดยมีข้อเรียกร้องให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง
นำ พ.ร.ก.การประมง 2558 มาตรา 57 ที่มีข้อ
กำหนด ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำ
ที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ขึ้นเรือประมง มาบังคับใช้นั้น ไม่ได้มีข้อ
ยกเว้นไว้กับจำนวนสัตว์น้ำที่นำขึ้นเรือประมง
แต่ประการใด และหากได้มีการกำหนดขนาด
สัตว์น้ำที่ห้ามนำขึ้นเรือแล้ว ก็มิได้มีข้อยกเว้น

กับเรือประมงพื้นบ้านหรือเรือประมงพาณิชย์
ทั้งนี้ มาตรา 57 จึงเป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบ
กับชาวประมงเป็นอย่างมาก มีความเสี่ยง
ที่ชาวประมงจะกระทำผิดได้โดยง่าย และ
อาจทำให้ชาวประมงกระทำผิดโดยมิได้ตั้งใจ

“การดำเนินการตามมาตรา 57 จะต้อง
มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและชัดเจน
มีความเห็นร่วมกันทั้งประมงพื้นบ้านและ
ประมงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อย
ที่สุดกับการประกอบอาชีพประมง ดังนั้น
ชาวประมงทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องมีการหารือร่วม
กันอีกครั้งเพื่อหาข้อยุติ” นายอดิศรกล่าว
และว่า การดำเนินการจะต้องนำมาตรา 71
(2) ซึ่งมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์
น้ำที่ถูกจับโดยบังเอิญมาพิจารณาร่วมด้วย
เพราะหากพิจารณาตาม 71 (2) การที่สัตว์
น้ำถูกจับได้ โดยมีใบการมุ่งหมายจะจับสัตว์

น้ำชนิดนั้นๆ โดยตรง ย่อมมีปริมาณไม่มาก
นัก จะสามารถช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่
ชาวประมงจะกระทำผิดตามมาตรา 57 ได้
และเมื่อช่วงปลายปี 2559 ได้มีการดำเนิน
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนด
ขนาดสัตว์น้ำตามมาตรา 57 ประกอบด้วย
นักวิชาการของกรมประมง และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ทรัพยากร ร่วมกันพิจารณาเรื่องของชนิดสัตว์
น้ำ เครื่องมือประมง ปริมาณการจับที่นำมาใช้
ประโยชน์

นายอดิศรกล่าวว่า คณะกรรมการ
ได้พิจารณาให้ปลาทุ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและอยู่ในสถานะ
เสื่อมโทรม ควรเป็นสัตว์น้ำชนิดแรกที่นำมา
กำหนดขนาด และออกประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา 57 ประกอบ
กับผลวิจัยของกรมประมงระบุว่า ปลาทุ
ขนาด 14 เซนติเมตร เป็นปลาทุขนาดแรก
สืบพันธุ์ ที่เริ่มวางไข่ครั้งแรก ดังนั้น เพื่อให้
เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างเหมาะสม จึง
ไม่ควรจับปลาทุในช่วงที่ยังไม่สามารถวางไข่
ได้ แต่หากกำหนดขนาดปลาทุที่เล็กที่สุดของ
วัยแรกสืบพันธุ์ที่ 14 เซนติเมตร ตามมาตรา
57 อาจทำให้ทั้งเรือประมงพาณิชย์และเรือ
ประมงพื้นบ้านมีความเสี่ยงที่จะกระทำผิด
ผิดได้โดยง่ายเหมือนกัน เพราะทั้งเครื่องมือ
พื้นบ้านและพาณิชย์ต่างก็สามารถจับปลาทุ
ขนาดต่ำกว่า 14 เซนติเมตรได้เช่นกัน

“จากประเด็นดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องที่ส่ง
ผลกระทบต่อชาวประมงในภาพรวม กรม
จึงได้มีการเชิญประชุมหารือตั้งแต่ปี 2559-
2560 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งได้มีการประชุม
โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไข
กฎหมายอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
การทำประมง ที่แต่งตั้งโดยกระทรวงเกษตรฯ
เพื่อหารือร่วมกันระหว่างประมงพื้นบ้านและ
พาณิชย์ อีกจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันไม่
สามารถหาข้อยุติร่วมกันทั้งในส่วนของกรม
ประมง ประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์
ได้ โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านได้ยอมรับในขนาด
ของปลาทุที่ห้ามทำการประมง ที่ขนาดต่ำกว่า
14 เซนติเมตร ในขณะที่ประมงพาณิชย์เบื้องต้น
ขอให้มีการศึกษาเพิ่มเติม โดยแจ้งว่าจะไป
ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับสมาคมประมง
ทั้ง 22 จังหวัดชายทะเลเพื่อหาข้อยุติก่อน”
นายอดิศรกล่าว

สามมิตรทะเพิดเลขาพรรคพันเก้าอี

พปชร. แตกกยับ!

สนธิรัตน์สละ'พลังงาน' บึกตูดขอโทษปมขัดแย้ง พท.คาใจรัฐประหารซ้ำ

พปชร.ส่อพัง "สามมิตร" ไล่ออกจากเลขาพรรค บึกตูดรับตำแหน่ง ด้าน "สนธิรัตน์" ประกาศไม่นั่งเก้าอี้พลังงาน ยันไม่เกี่ยววังเปลี่ยนเก้าอี้ เขี่ย "สุริยะ" ขณะที่ "บึกตูด" ร่อนสารนายกฯ ขอโทษประชาชนปมขัดแย้ง ฝ่ายค้านรุมถล่มยับ ช้องใจนายกฯ พุดปมยี่ดอำนาจ

อ่านต่อหน้า 4

พปชร.

ความรว้าวมของพรรคพลังประชารัฐมาถึงจุดแตกหักแล้วเมื่อแต่ละมุ้งต่างเปิดหน้าแก่งแย่งโควตาเก้าอี้รัฐมนตรี โดยเฉพาะกลุ่มสามมิตรที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากลุ่ม กปปส. และกลุ่ม 4 ยอดกุมารวังถึงมือบิ๊จกันกระทั่งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำกลุ่มสามมิตรหลุดเก้าอี้กระทรวงพลังงาน และนายอนุชา นาคาศัย หนึ่งในแกนนำต้องตกเก้าอี้ รมช.คลัง เช่นกัน ซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ ส.ส.กลุ่มสามมิตรเป็นอย่างมาก โดยล่าสุดกลุ่มสามมิตรได้รวมตัวประกาศจุดยืนในเรื่องดังกล่าวแล้ว

● พปชร.แพแตก-สามมิตรฮือ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนนำกลุ่มสามมิตร นำโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 2 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6364

หน้า: 1 (ซ้าย), 4, 15

Col.Inch: 35.544 Ad Value: 625,574.40

PRValue (x3): 1,876,723.20 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'พปชร.'แตกยับ!

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พว้อม ส.ส.ในกลุ่มสามมิตร รวมทั้งกลุ่มกำแพงเพชร อาทิ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร ฯลฯ เดินทางเข้าประชุมที่พรรค เพื่อให้กำลังใจกลุ่มสามมิตรและผู้ใหญ่ในพรรคหลังมีกระแสข่าวเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในพรรค เกี่ยวกับการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรี ซึ่งมีรายงานข่าวว่าตัดโควตานายอนุชา ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออก เพื่อเปิดทางให้แก่พรรคชาติพัฒนาเข้าร่วมคณะรัฐมนตรี ขณะที่นายสุริยะถูกปรับให้ไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จากเดิมที่จะได้นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันนั้นมีประชุม ซึ่งมีหลายเรื่องที่จะต้องพูดคุยหารือกัน ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณอะไร ขอพูดคุยกันก่อนว่า จะมีเรื่องอะไรหรือกันบ้าง ส่วนจะพูดถึงเรื่องการหลุดจากรัฐมนตรีของนายอนุชาหรือไม่ ยังไม่ทราบ แต่ก็หลายประเด็นที่ต้องคุยกัน แต่ส่วนตัวยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายไปได้

● แฉลงการณ์จุดยืนของทวงเก้าอี้

จากนั้นที่ประชุมกลุ่มสามมิตรมีมติเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอของกลุ่มต่อการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่า วันที่กลุ่มสามมิตร ขอเรียนต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ซึ่งกำลังมีข่าวว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐ

ดังนั้น พวกเรากลุ่มสามมิตรซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากทุกภูมิภาค จำนวนกว่า 30 คน และเป็นกลุ่มนักการเมืองกลุ่มแรกๆ ที่เข้ามาช่วยกันช่วยสร้างความเติบโตให้แก่พรรคพลังประชารัฐตั้งแต่เริ่มต้น จัดตั้งพรรคด้วยอุดมการณ์ที่ต้องการเห็นประเทศชาติหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ ที่สะสมมายาวนาน โดยเฉพาะปัญหาปากท้องประชาชน และความขัดแย้งทางการเมือง พวกเราได้ชักชวนบุคคลที่มีแนวคิดทางการเมืองเหมือนกัน ให้เข้ามาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐจากทั่วประเทศ จนมีสมาชิกที่เป็นนักการเมืองเก่า และใหม่ เข้ามาร่วมงานนับมากกว่าหนึ่งร้อยชีวิต แม้จะไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ทุกคน แต่ก็ได้ทำให้พรรคพลังประชารัฐได้รับคะแนนจำนวนมากจากทุก

เขตเลือกตั้ง จนมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งจากทุกพรรคการเมือง

อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันแรกที่กลุ่มรวมตัวกันขึ้นมานั้น มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายอนุชา นาคาศัย เป็นแกนนำ ได้เสียสละ ท่วมเท ทำงานให้แก่พรรคมาโดยตลอด รวมทั้งคอยช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่มที่เป็นผู้สมัคร ส.ส. รวมถึงผู้สมัครของพรรคอีกจำนวนมากในการเลือกตั้งที่ผ่านมาอีกด้วย เมื่อผลการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสานต่อนโยบายและนำนโยบายของพรรคพลังประชารัฐไปดำเนินการแก้ไขปัญหาประเทศให้แก่พี่น้องประชาชน สมาชิกในกลุ่มสามมิตรทุกคน ต่างมีความเห็นโดยพร้อมเพรียงกัน ในการสนับสนุนให้แกนนำกลุ่มทั้งสาม ได้เป็นตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารเพื่อผลักดันนโยบายที่ได้ประกาศหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน โดยเชื่อมั่นว่าทั้งสามมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะร่วมทำงานภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้รับทราบข่าวว่านายสุริยะจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสมศักดิ์จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายอนุชาจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งแม้ว่าจะไม่ตรงกับความต้องการ ในสิ่งที่ทั้งสามคนได้แสดงความเห็นและมีความพร้อมที่ต้องการผลักดันนโยบายในกระทรวงที่สำคัญๆ เช่น นายสุริยะมีความตั้งใจและประสบการณ์ เหมาะสม

กับกระทรวงคมนาคม หรือนายสมศักดิ์มีความตั้งใจที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ตาม แต่สมาชิกในกลุ่มยอมรับและเห็นตรงกันว่า การจัดสรรตำแหน่งครั้งนี้มีข้อจำกัดในการเป็นรัฐบาลผสม ที่มาจากหลายพรรคการเมือง

● รับไม่ได้ถูกเปลี่ยน-หลุดตำแหน่ง

“แม้ว่าความเห็นของกลุ่มอยากให้เห็นทั้งสามท่านได้รับตำแหน่งที่สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการ ความรู้ ความสามารถ เพื่อผลักดันนโยบายสำคัญๆ ของพรรคก็ตาม แต่เมื่อทราบข่าวว่านายสุริยะได้มีการหารือร่วมกับ

หัวหน้าพรรคและผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วขอสรุปและลงตัวในทุกตำแหน่งภายในพรรคหลังประชารัฐไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยในส่วนตัวแทนของกลุ่ม คือนายสุริยะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสมศักดิ์ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายอนุชาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สมาชิกในกลุ่มต่างก็ไม่ได้ขัดข้อง เนื่องจากเห็นว่า การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีความยากลำบากพอสมควรในการจัดสรรตำแหน่งให้แก่พรรคร่วมรัฐบาล เมื่อไม่มีกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรฯ เหลือให้ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐแล้ว กลุ่มเราก็ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อสรุปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่นายสุริยะจัดสรรตำแหน่งต่างๆ ให้บุคคลภายในพรรคพลังประชารัฐไปเป็นรัฐมนตรี”

อย่างไรก็ตาม เมื่อมาถึงวันนี้ กลับมีความไม่ชัดเจนดังปรากฏข่าวที่ออกมาว่าจะมีการสลับตำแหน่งนายสุริยะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอนุชา ถูกตัดชื่อออกจากการเสนอให้เป็นรัฐมนตรีในครั้งนี้นั้น จนทำให้ นายอนุชาออกมาประกาศยอมเสียสละไม่รับตำแหน่ง เพราะไม่ต้องการสร้างความหนักใจให้แก่ นายสุริยะ รู้ว่าโควตารัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐมีจำนวนจำกัด แต่ขออย่าสลับหรือเปลี่ยนตำแหน่งนายสุริยะจากที่เคยตกลงไว้ก่อนเลย

● ยื่น5ข้อทวงสัญญาต่อตามข้อตกลง

แฉลงการณ์กลุ่มสามมิตรระบุต่อว่า วันนี้นักกลุ่มสามมิตรเดิมตั้งใจจะมาแสดงความยินดีกับทั้งสามคน แต่เมื่อรับทราบข่าวค่อนข้างแน่ชัดว่าจะมีการสลับตำแหน่งนายสุริยะ และนายอนุชาจะหลุดจากการได้รับตำแหน่งทางกลุ่มได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้ว มีความเห็นตรงกันตามจุดยืนที่แฉลงให้ทราบดังนี้ ข้อ 1.กลุ่มสามมิตรเห็นว่านายสุริยะมีความเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มากกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งอาจถูกวิจารณ์เกี่ยวกับตระกูลของท่านที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ทางด้านอุตสาหกรรม โดยนายอนุชามาน ในฐานะหัวหน้าพรรค ก็ได้เสนอชื่อนายสุริยะให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อนายสุริยะ และ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 2 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6364

หน้า: 1(ซ้าย), 4, 15

Col.Inch: 355.44 Ad Value: 625,574.40

PRValue (x3): 1,876,723.20 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'พปชร.'แตกยับ!

เลขาธิการพรรคก็เห็นชอบและไม่ขัดข้องใดๆ ในกรณีที่นายสุริยะจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อีกทั้งก็ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นในพรรคต้องการหรือออกมาเรียกร้อง หรือไม่มีข้อมูลว่านายสุริยะเป็นแล้วจะเกิดปัญหาอย่างไร หรือแม้กระทั่งว่าการวิจารณ์ว่านายสุริยะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แต่อย่างไรก็ตาม การสลับตำแหน่งดังกล่าวย่อมกลับทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลจำเป็นแต่อย่างใด และขอให้นายอนุชา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

“ดังนั้นควรจะมียุติตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยแจ้งกับหัวหน้าพรรคและผู้ที่จะได้รับตำแหน่งต่างๆ ทราบในวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยกล่าวไว้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใดๆ อีกแล้ว ซึ่งหากเป็นไปได้ตามเดิม ก็จะไม่มีความยุ่งยากใดๆ ให้เกิดขึ้นดังที่เป็นข่าว แม้การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจะเป็นอำนาจโดยตรงของนายกรัฐมนตรีก็ตาม แต่หากทางพรรคพลังประชาชนได้เสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆ ไปให้พิจารณาแล้วหากไม่มีปัญหาใดๆ ก็ย่อมสมควรที่จะไปตามข้อเสนอเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติและยอมรับต่อข้อเสนอตัวบุคคลของพรรคต่างๆ ที่ร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกัน”

● ลั่นหากไม่ทำตามจ่อถกจุดยืน

แถลงการณ์ระบุว่า ข้อ 2.หากเป็นไปได้ตามข้อ 1. ทางกลุ่มเชื่อมั่นว่าทั้งสามจะสามารถทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วอย่างแน่นอน ข้อ 3.กลุ่มเราเชื่อมั่นว่า นอกจากงานทางด้านบริหารแล้ว ทั้งสามจะสามารถช่วยงานนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนงานในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ข้อ 4.หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับตำแหน่งที่แตกต่างจากข้อ 1. ทางกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่ารัฐบาลจะขาดบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เข้าไปทำหน้าที่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ และส่งผลในการยอมรับและศรัทธาของพี่น้องประชาชนต่อพรรคพลังประชาชนอย่างแน่นอน และข้อ 5.หลังจาก

มีการประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว หากไม่ตรงกับความเห็นตามข้อ 1. ของกลุ่มในครั้งนี้ ทางกลุ่มจะมีการหารือกันเพื่อแสดงจุดยืนอีกครั้งต่อไป

● ไล่ “สนธิรัตน์”บริหารผิดพลาด

ต่อมา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในนามกลุ่มสามมิตร แถลงว่า วันที่ 2 กรกฎาคมนี้ จะประชุม ส.ส.ของพรรคประจำสัปดาห์ และจะเสนอญัตติขับไล่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ออกจากตำแหน่ง โดยเห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของพรรคและรัฐบาล เป็นอย่างสูง ถ้าปล่อยให้เป็นเลขาธิการพรรคต่อไปจะเป็นอันตรายต่อพรรคมาก เพราะนายสนธิรัตน์บริหารงานผิดพลาดหลายเรื่อง และไม่มีภาวะความเป็นผู้นำ เพราะเวลาต้องการจะปรึกษาปัญหา ก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวนายสนธิรัตน์ได้ ไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหา เพราะนายสนธิรัตน์ทำงานไม่ยึดโยงและไม่เห็นหัว ส.ส.ในพรรคแม้แต่คนเดียว

“หน้าที่ของเลขาธิการพรรค คือแม่บ้านที่จะต้องดูแลทุกอย่าง ทั้งความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ แต่นายสนธิรัตน์กลับทำให้พรรคแตกแยก และปัญหาเหล่านี้อยู่ที่ตัวนายสนธิรัตน์ ขณะที่ปัจจุบันพรรคมีปัญหาชั้นวิกฤติ แต่นายสนธิรัตน์ก็ยังไม่ยอมให้พวกเราปรึกษา โดยเห็นว่านายสนธิรัตน์จะต้องแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการเสียดสลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค และแสดงความรับผิดชอบไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดนี้” นายสิระ กล่าว

● ยัน30ส.ส.ให้ออกจากเลขาพรรค

ผู้สื่อข่าวถามว่า ให้ออกจากเลขาธิการพรรคหรือให้ออกจากพรรคเลย นายสิระ กล่าวว่า ออกจากเลขาธิการพรรคก่อน เพราะเป็นความรับผิดชอบ ยังไม่ถึงให้ออกจากสมาชิกพรรค โดยเราจะเร่งอภิปรายกันในที่ประชุมของพรรควันที่ 2 กรกฎาคม นายสนธิรัตน์ต้องรับผิดชอบในฐานะแม่บ้าน ต้องเสียดสลาให้แก่พรรคที่จะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดนี้

ส่วนที่ถามว่า หยั่งเสียงแล้วพอจะขับไล่ ออกจากเลขาธิการพรรคได้หรือไม่ นายสิระ กล่าวว่า เสียงเป็นสิ่งที่สะท้อนรอยร้าวของพรรค ที่อย่างน้อยมี 1 ใน 3 แล้ว และยัง

มีอีกหลายคนที่ไม่ได้มา ถือว่านายสนธิรัตน์ต้องรับผิดชอบ เพราะความแตกแยกของคนในพรรคครบขนาดนี้ ต้องพิจารณาตัวเอง ย้ำว่าต้องเสียดสลาแล้วไม่รับตำแหน่งใดๆ ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ ส่วนจุดแตกหักก็คือไร่นั้น ต้องทบทวนกันอีกที โดยเบื้องต้นมี ส.ส. 30 กว่าคนที่เข้าชื่อขับไล่

● เปิด31รายชื่อไล่ตะเพิด “สนธิรัตน์”

แหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหว ส.ส.ในกลุ่มสามมิตรไล่ชื่อเพื่อยื่นขับไล่ นายสนธิรัตน์ พ้นจากเลขาธิการพรรค เนื่องจากไม่พอใจการเข้าไปมีบทบาททำให้แกนนำกลุ่มสามมิตรคือนายสุริยะ ถูกสลับโฟกัสจาก รมว.พลังงาน มาเป็น รมว.อุตสาหกรรม และทำให้นายอนุชา ต้องหลุดโฟกัสไปเลยนั้น ล่าสุดรายชื่อตอนนี้มี 31 คน ได้แก่ นายสุริยะ จิรุงเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายพงศ์วิวัฒน์ จิรุงเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.กำแพงเพชร นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย นายชูศักดิ์ ศิริมัทธสง ส.ส.สุโขทัย นายอนุชานาคาศัย ส.ส.ชัยนาท นายมนต์เชียร สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท นางบุญยิ่ง นิติกานญา ส.ส.ราชบุรี นายสรราช เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี นายณัฐพล จรัสทรัพย์ ส.ส.สุรินทร์ นายอนุชาน้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก นายมานัส อ่อนอ้าย ส.ส.พิษณุโลก นายภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.นครสวรรค์ นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์

นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส.ชัยภูมิ นายสัมพันธ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ไวพจน์ อารณรัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร นายภูติ อินสุวรรณ ส.ส.พิจิตร นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร นายอดิสรณ์ อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส. สงขลา นายพยม พรหมเพชร ส.ส.สงขลา และนายธนสิทธิ์ ไคว์สุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

พปชร.

ทั้งนี้ ยังมี ส.ส.ในกลุ่มอีกหลายคนที่ยังไม่ได้มาร่วมลงชื่อเนื่องจากติดภารกิจ เพราะการนัดประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างฉุกละหุก

● เปิดเบื้องลึก“สามมิตร”ขับ“สนธิรัตน์”

แหล่งข่าวจากพรรคพลังประชาชนระบุว่า หลังจากที่ของกลุ่มสามมิตร ที่จะเสนอขับไล่ นายสนธิรัตน์ เนื่องจากทราบความเคลื่อนไหวของนายสนธิรัตน์ว่าได้พยายามล็อบบี้ผ่านนายทหารฝ่ายเสนาธิการคนดังไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สลับตำแหน่ง รมว.พลังงาน ที่เดิมเป็นชื่อ นายสุริยะ มาเป็นนายสนธิรัตน์ ที่ได้มาได้รับตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม โดยอ้างว่ากลุ่มทุนพลังงานขนาดใหญ่ไม่ยอมรับนายสุริยะ และพยายามกล่าวหาว่านายสุริยะมีภาพลักษณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตหลายโครงการสมัยร่วมรัฐบาลทักษิณ อาจส่งผลให้การบริหารงานของกระทรวงพลังงานมีปัญหาได้

● แฉ“สนธิรัตน์”ล็อบบี้ผ่านเสธ.คนดัง

“ก่อนหน้านี้อีกมีความพยายามสกัดนายสุริยะอย่างหนักมาครั้งหนึ่ง โดยเจ้าของบริษัทด้านพลังงานชั้นนำที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์ ผ่าน “เสธ.คนดัง” เพราะกังวลว่าหากนายสุริยะเข้ามากำกับกระทรวงพลังงาน อาจส่งผลกระทบต่อใบอนุญาตด้านพลังงานมูลค่ามหาศาลที่บริษัทดังกล่าวได้รับในช่วงรัฐบาลประยุทธ์ 1 รวมถึงโครงการใหญ่ๆ ภายใต้กำกับของกระทรวงพลังงานในอนาคต จึงเสนอชื่อบุคคลอื่น อาทิ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ที่ได้รับการวางตัวเป็น รมว.ศึกษาธิการ มาเป็น รมว.พลังงาน แต่ นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วย ทำให้ นายสนธิรัตน์ สบช่องที่จะเสนอตัวในฐานะคนกลาง เข้ามารับตำแหน่ง รมว.พลังงาน แทน อ้างว่าเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนายสุริยะกับนายณัฐพล” แหล่งข่าว ระบุ

● ลั่นรอดูท่าทีหากไม่สมหวังส่อพัง

แหล่งข่าวคนเดิมระบุว่าถึงท่าทีของกลุ่มสามมิตรที่มี ส.ส.ในสังกัดไม่น้อยกว่า 30 คน ด้วยว่า ต้องรอดูรายชื่อ ครม.ที่จะออกมาว่ากลุ่มสามมิตรได้รับ 3 ตำแหน่ง คือ นายสุริยะ เป็น

รมว.พลังงาน นายสมศักดิ์ เป็น รมว.ยุติธรรม และนายอนุชา เป็น รมช.คลัง ตามที่นายกาญ์เคยรับปากไว้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน หลังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 2 หรือไม่ว่า และหากไม่ตรงตามนี้กลุ่มสามมิตรก็อาจปรับรูปแบบการทำงาน โดยของคการมีส่วนร่วมในฝ่ายบริหาร และหันมาทำหน้าทีเป็นฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรแทน เพราะทั้งนายสุริยะ และนายอนุชา ถือว่าได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในพรรคมาตลอด ในช่วงลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง

● ชูสภามีลมหากผิดเงื่อนไข

ทั้งนี้ หากรายชื่อยังเป็นไปตามที่เป็นข่าวทางกลุ่มสามมิตรก็มีมาตรการเด็ดขาดรับมือ โดยเฉพาะการบริหารงานในสภาผู้แทนราษฎรที่เสียงของรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคพลังประชาชนจะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในเรื่ององค์ประชุมสภา อีกทั้งยังจะเป็นปัญหาในการบริหารงานของรัฐบาลที่คาดการณ์ว่ารัฐบาล “ประยุทธ์ 2” อายุการบริหารงานจะไม่ยาว เพราะเสถียรภาพของรัฐบาลท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชาชน จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานที่จะเป็นไปด้วยความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

● “สนธิรัตน์”เสียใจปัญหาความขัดแย้ง

วันเดียวกัน นายสนธิรัตน์ กล่าวภายหลังกลุ่มสามมิตรเตรียมเสนอญัตติในที่ประชุมพรรคเพื่อขับออกจากตำแหน่ง โดยระบุว่า ตั้งแต่เข้ามาทำงานการเมือง มีความทุ่มเทตั้งใจรับใช้ชาติบ้านเมืองในตำแหน่งต่างๆ เมื่อได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะในฐานะ รมช.พาณิชย์ รมว.พาณิชย์ เลขาธิการพรรคพลังประชาชน ก็ตาม ได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าให้หลุดพ้นจากปัญหาที่สะสมมา ทำงานอย่างเต็มความสามารถและได้มุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้ตกแก่พี่น้องประชาชนในหน้าที่นั้นๆ

เลขาธิการพรรคพลังประชาชน กล่าวว่า ส่วนประเด็นปัญหาความขัดแย้งในการเข้าดำรงตำแหน่งในกระทรวงที่กล่าวถึงขณะนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ที่จะเลือกกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งในการทำงาน และพร้อมทำงานในกระทรวงที่ได้รับมอบหมายหากเห็นว่าเหมาะสม ดังเช่นตอนแรกที่มีกระแสข่าวได้รับมอบหมายให้ดูแลกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ได้เตรียมงานและเตรียมนโยบายในการบริหารกระทรวง

ที่จะใช้อุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และได้เตรียมบุคลากรมืออาชีพเข้ามาเป็นทีมงานในการทำงานในกระทรวง

● ไม่ขอรับตำแหน่ง รมว.พลังงาน

“กรณีกระแสข่าวที่จะให้ไปดำรงตำแหน่งในกระทรวงพลังงาน ผมมีความรู้สึกเสียใจในปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้หรือ

เกี่ยวข้องกับภารกิจดำรงตำแหน่งแต่ประการใด ดังนั้นขอแสดงเจตนาผมไม่มีความประสงค์และไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดี เพื่อพวกเราจะได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อบ้านเมืองต่อไป” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นายสนธิรัตน์ กล่าวต่อว่า พร้อมรับฟังความเห็นต่างและเคารพเสียงประชาชนทุกคะแนนเสียง โดยเชื่อว่าขณะนี้ประชาชนอยากเห็นการเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจ และเพื่อให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น จึงเห็นว่าพรรคควรเดินหน้าและร่วมมือกันพัฒนานโยบายพัฒนาประเทศทุกด้าน เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความสบายใจและเชื่อมั่นทางการเมืองและเศรษฐกิจ

● “บิ๊กตู่” ร่อนสารนายกัญ ขอโทษ ปชช.

เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพรรคพลังประชาชน เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกสารนายกรัฐมนตรี ซึ่งแจ้งปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชาชน เกี่ยวกับการจัดตั้ง ครม. โดยมีเนื้อหว่า “นายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกไม่สบายใจ และต้องขอโทษพี่น้องประชาชนแทนพรรคพลังประชาชนในฐานะเป็นบุคคลที่พรรคเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากในห้วงเวลานี้ มีข่าวสารความขัดแย้งภายในพรรคปรากฏตามสื่อต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างในการบริหารภายในพรรค เนื่องจากเป็นพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่ สมชิกมาจากหลายกลุ่มหลายสาขาที่มีความมุ่งมั่นจะทำหน้าที่สมชิกสภาผู้แทนราษฎรและหน้าที่บริหารในคณะรัฐมนตรีให้ดีที่สุด

● ไม่อยากให้การเมืองมีปัญหาแบบเดิมๆ

การบริหารบุคลากรเป็นเรื่องยากที่จะทำให้

ทุกคนพึงพอใจ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไร ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลและทุกพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านให้มากที่สุด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะเดินหน้าต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ในฐานะรัฐบาลของไทยทั้งประเทศ ซึ่งจะถือเป็นการเริ่มต้นปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล และพรรคการเมือง เพื่อให้เกิดการดำเนินการทางการเมืองกลับไปเป็นปัญหาเช่นเดิม จนต้องเกิดการแก้ไขปัญหามาเรื่อยๆ ที่ทุกคนไม่ต้องการขึ้นมาอีก นายกรัฐมนตรีไม่ได้ต้องการดำเนินโครงการหรือสร้างความขัดแย้งใดๆ ขึ้นมาอีก อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ก็ต้องทำงานให้ดี เพราะทุกคนคือคนไทย แผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วต้องได้รับการดูแลจากรัฐบาลประชาธิปไตยอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม ขอบขอบคุณครับ”

● “บิ๊กป้อม” เชื้อ “บิ๊กตู” เด็ดขาดพอ

ที่ตีกลับขบวนการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ ได้ให้กำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ อย่างไม่เห็นแก่หน้าว่า “ไม่ได้อยู่ในพรรคพลังประชารัฐจะไปรู้ได้อย่างไร ส่วนที่ถามว่าเป็นห่วง พล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่นั้น ไม่ห่วงเลย นายภา รับไหว

เมื่อถามต่อว่า ในฐานะที่ พล.อ.ประวิตร เป็นที่เคารพของคนส่วนใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐ จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไร พล.อ.ประวิตรย้อนถามว่า เคารพที่ไหน รู้ได้อย่างไร และไม่ได้พูดคุยอะไร ส่วนที่ถามว่า เชื่อว่านายภาจะสามารถจัดการปัญหาได้ทุกอย่าง หรือเรื่องนี้จะบานปลายนั้น เชื่อว่านายภา จะเคลียร์ได้ และคิดว่าไม่บานปลาย ไม่เท่านั้น ขึ้นอยู่กับนายภา ซึ่งนายภา เด็ดขาดอยู่แล้ว ไม่เป็นไรหรอก ส่วนจนถึงขณะนี้ไผ่ ครม.นิ่งแล้วใช้หรือไม่ นั้น นิ่งแล้ว

● “จาตุรนต์” แซ่อย่างมาเฉไฉ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และแกนนำกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย (กตป.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า พล.อ.ประยุทธ์อย่ามาทำเฉไฉ พล.อ.ประยุทธ์ ออกสารขอโทษแทนพลังประชารัฐ แก้วตูเรื่อง

ความขัดแย้ง บอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ในฐานะรัฐบาลของไทยทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล และพรรคการเมือง เพื่อให้เกิดการดำเนินการทางการเมืองกลับไปเป็นปัญหาเช่นเดิมจนต้องเกิดการแก้ไขปัญหามาเรื่อยๆ คำถามคือ 1.ถ้าจะตอบสนองความต้องการของประเทศ ทำไม่ไม่เห็นพูดเรื่องนโยบายกันเลย เห็นมีแต่พูดเรื่องตำแหน่งที่ต้องการจะเป็นกันเท่านั้น 2.ที่ว่าเริ่มต้นปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล และพรรคการเมืองนั้น หมายความว่ายอมรับว่าที่ผ่านมามีได้ปฏิรูปอะไรเลยใช่หรือไม่ และที่จะปฏิรูปต่อไปคืออะไร เกี่ยวกับ การแก่งแย่งกันอยู่ทุกวันนี้ และ 3.ที่ว่าเพื่อ

มีให้เกิดการดำเนินการทางการเมืองกลับไปเป็น ปัญหาเช่นเดิมจนต้องเกิดการแก้ไขปัญหามาเรื่อยๆ นั้น หมายถึงการเมืองช่วงไหน ถ้าพูดถึง 5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปีก่อน การเมืองไม่ได้เลวร้ายแบบนี้ ที่เป็นอยู่นี้ย้อนหลังไปหลายสิบปี แฉมยังสกปรกเลอะเทอะกว่าด้วย

นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า ต้องถามต่อด้วยว่าที่เลอะเทอะกว่าเดิมอย่างไรเพราะอะไร ไม่ใช่เพราะการพยายามสืบทอดอำนาจ คสช. ด้วยวิธีสกปรกสารพัดหอกหรือ ใครกันที่ไปกวาดต้อนนักการเมืองที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและมีคดีต่างๆ มารวมกันโดยแลกกับการหลุดคดี ถ้าไม่มีคดีก็ยึดเยียดให้ แล้วก็ต่อรองว่าต้องไปอยู่กับพวกคุณจึงจะปลอดภัย ใครกันที่ทำลายระบบพรรคการเมืองจนอ่อนแอ เพื่อให้ตกเป็นเบี้ยล่างของผู้มีอำนาจ ใครกันที่เอาผลประโยชน์เข้าล้อเพื่อให้ได้เสียงก่อตั้งรัฐบาล ทั้งๆ ที่ไม่เป็นไปตามความตั้งใจ และต้องการของประชาชน เพราะฉะนั้นอย่ามาเฉไฉว่าเรื่องเลวร้ายเหล่านี้เป็นปัญหาจากการยึดอำนาจ ปัญหาเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาหลังการยึดอำนาจและถูกทำให้เลวร้ายยิ่งกว่ายุคใดๆ ในอดีตด้วยซ้ำ

● “หมวดเจี๊ยบ” ถามจะยึดอำนาจหรือ

ร.ท.หญิง สุณิสา ทิวากรดำรง รองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า วิถีแก้ปัญหาการเมืองแบบเดิมๆ ที่ พล.อ.ประยุทธ์พูดถึงนั้น หมายถึงอะไร ที่นำกำลังข่มขู่ประชาชน ว่าถ้าทนความทุกข์ทางการเมืองไม่ไหวก็จะสั่งให้กองทัพออกมายึดอำนาจใช่หรือไม่ ซึ่งการพูดเช่นนี้ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์

และผิดกฎหมาย เพราะถือเป็นการเตรียมการก่อการกำเริบและมีความคิดล้มล้างรัฐธรรมนูญและการปกครองซึ่งเป็นข้อหาที่ร้ายแรง ถ้ากฎหมายของบ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์จริง คนที่พูดเช่นนี้สมควรถูกดำเนินคดีด้วยซ้ำ

ร.ท.หญิง สุณิสา กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ปล่อยให้ผ่านไปเมื่อใดเย็น พล.อ.ประยุทธ์ พูดแบบนี้ ย่อมต้องนึกถึงการปฏิวัติรัฐประหารคงไม่ได้ถึงเรื่องอื่น ซึ่งคำพูดสองแง่สองง่ามเรื่องยึดอำนาจแบบนี้ ถือเป็นการตอกฝ่ามือทางเศรษฐกิจ เพราะทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้เลวร้ายหนักกว่าเดิม ที่สำคัญ พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว ควรวางตัวให้เหมาะสมและน่าจะรู้ว่าอะไรสมควรพูดอะไรไม่สมควรพูด เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ มีสถานะเป็นหัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี จะพูดหรือจะทำสิ่งใดย่อมต้องระมัดระวังตัวกว่าบุคคลทั่วไป และอย่ามาอ้างว่าพูดเพื่อปราชญ์ไม่ให้พรรคการเมืองแย่งเก้าอี้รัฐมนตรี เพราะการเลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีควรยึดหลักความรู้ความสามารถ นี่คือการบริหารงานบุคคลแบบพื้นฐานขั้นเบสิกที่ต้องครุ่นใจๆ ก็ทำกัน ไม่ใช่ว่าพอลูกปัญหาไม่ได้ ก็ข่มขู่จะยึดอำนาจ สะท้อนว่า พล.อ.ประยุทธ์ไร้ความสามารถในการจะเป็นผู้นำประเทศอย่างสิ้นเชิง ทั้งยังฝากใฝ่ระบอบเผด็จการและอำนาจนิยม รวมทั้งหลงใหลการยึดอำนาจจนเข้ากระดูกดำ

● “วิษณุ” รับแล้วร่วมรัฐบาลใหม่

เมื่อเวลา 14.10 น. ที่ตีกลับขบวนการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเคยระบุจะพูดคุยเรื่องการทำงานในรัฐบาลใหม่หลังจากนายกรัฐมนตรีกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นว่า นายภา ได้พูดคุยกับตนเกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งในครม.แล้ว แต่ไม่ขอลงรายละเอียด และขั้นตอนตรวจประวัตินั้น ทราบว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลด.) ใช้เวลาไปก่อนหน้านั้นพอสมควร และตอนนี้ทราบว่าเขาได้รับชื่อมาครบทั้งหมด แต่ยังไม่รู้ตำแหน่ง โดยตรวจไปงานเกือบจะครบแล้ว เมื่อถามว่า ขณะนี้ได้รับแบบฟอร์มกรอกประวัติหรือยัง นายวิษณุกล่าวว่า สลด. ประสานว่าจะนำมาให้ในช่วงเย็น และที่นายภา มาคุย ก็ยังไม่ได้ออก เพราะอย่างน้อยตอนนี้ยังไม่ได้ออกแบบฟอร์ม ยังไม่ถนัดรูป ทั้งนี้ นายวิษณุกล่าวติดตลกต่อไปว่า “ส่วนจะเห็น

ไม่เซ็นก็ช่าง'

เมื่อถามว่า การจัดตั้ง ครม.ล่าช้า จะกระทบการทำงานของสภาหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่กระทบ เขาคิดตั้งกระทันหันอยู่ที่ไหน ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนหากมีการตั้งกระทันหันนายกฯ นั้น หากนายกฯ คิดว่าจำเป็นต้องไป ก็ไป แต่ถ้าเป็นกระทันหัน นายกฯ สามารถส่งตัวแทนชี้แจงได้

● ปิดตอบปมศาลฎีกานัดคดี "นาที"

นายวิษณุปฏิเสธให้สัมภาษณ์กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพิจารณาคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มีมติชี้มูล นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย(ภท.) กรณียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จว่า ไม่ขอให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ทราบข้อเท็จจริง พรุ่งนี้เช้า (2 ก.ค.) สื่อค่อยมาถาม ขอไปอ่านข่าวก่อน

● "จรินทร์"ไฟเขียวส.ส.อีสานยื่นกระทู้

วันเดียวกัน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) นำคณะพบปะรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะร่วมกับตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลัง ที่สมาคมโรงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลกว่า 3 ชั่วโมง จากนั้นนายจรินทร์กล่าวว่า วันนี้มีในฐานะหัวหน้าพรรคและในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะวันนี้มีสภาแล้ว จึงมาทำหน้าที่พรรคการเมือง และหน้าที่ของผู้แทนประชาชน เมื่อได้รับฟังข้อมูลวันนี้แล้ว ในฐานะหัวหน้าพรรคจะมอบหมายให้นายอุดมพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งกระทู้ถาม รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มารับฟังในวันนี้ โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนคือปัญหาใบด่างมันสำปะหลังที่ยังไม่มีที่ท่าว่าจะหยุดยั้งได้ แต่กลับขยายวงไปในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

"วันนี้ถือว่ามารับฟังข้อมูลล่วงหน้า ซึ่งความจริงผมเคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ รชช. พานิชย์มาแล้ว เมื่อปี พ.ศ.2535 จึงอยากให้เห็นใจว่าจะดูแลทุกกลุ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างเท่าเทียม ให้อยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและเติบโตไปด้วยกัน ด้วยหลักการทำงานที่ชัดเจนคือการให้ 3 ฝ่ายตัดสินใจ

ร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร มีใจว่าจะดูแลผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป" นายจรินทร์ กล่าว

● ปชป.เตรียมข้อต่อสู้คดีถือหุ้นสื่อ

วันเดียวกัน นายรามศ รัตนะเขวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยความคืบหน้าการต่อสู้คดีคุณสมบัติ ส.ส.ถือหุ้นสื่อว่า ได้ขอให้ ส.ส.เข้ามาให้ข้อมูลวันละ 2 คน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยวันที่ 2 กรกฎาคม ตอนเช้าจะเรียกประชุมที่มทนายทั้งหมด ขณะนี้มีการเตรียมข้อต่อสู้คดี 7 ถึง 8 ประเด็น อาทิ หลังเรื่องคุณสมบัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) เกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อ, ข้อความเรื่องวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ว่ากิจการทำสื่อมวลชนจริงหรือไม่, บริษัทที่เปิดทำกิจการสื่อมวลชนจริงหรือไม่, กรณีการเตรียมหลักฐานราชการทั้งหมดเพื่อยืนยันว่าได้ดำเนินการสื่อสารมวลชน, กรณีที่มีการขายได้และการเสียหาย บัญชีงบดุลต่างๆ เพื่อยืนยันว่าไม่ได้ทำกิจการเกี่ยวกับสื่อมวลชน รวมถึงภาพถ่ายกิจการหลักฐานต่างๆ พร้อมย้ำว่าจะต่อสู้โดยใช้รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายให้มากที่สุด

ส่วนบรรทัดฐานของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ที่เคยวินิจฉัยตัดสินคดีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จากกรณีระบุดตุประสงค์ให้บริษัทประกอบกิจการสื่อได้นั้น นายรามศ กล่าวว่า ในการต่อสู้คดีในชั้นศาลฎีกา ไม่อาจทราบได้ถึงวิธีการต่อสู้คดีและรายละเอียดการพิจารณาคดี แต่การสู้คดีในชั้นศาลรัฐธรรมนูญเป็นการตั้งต้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งวางหลักการไว้ว่าผู้สมัคร ส.ส.ทุกคนจะต้องไม่ได้ทำกิจการสื่อสารมวลชนจริง เช่น การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ พร้อมย้ำถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ระบุดตุถือหุ้นสื่อเป็นคุณสมบัติต้องห้าม เพื่อป้องกันความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง สุดท้ายเชื่อว่าประเด็นทั้งหมดที่เตรียมไว้ จะเป็นข้อต่อสู้เพื่อยืนยันว่า ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้เข้าองค์ประกอบคุณสมบัติต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3)

● สวน"ไอศ"ชินกับโก่งทั้งโคตร

นายรามศ กล่าวถึงกรณีที่น่ายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร ทวิตเตอร์กล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์ให้เปลี่ยน

คำขวัญว่า นายพานทองแท้ต้องลงหัดย้อนกลับไปอ่านดูประวัติศาสตร์ คำขวัญพรรคสจจว อมตา วาจา มีที่ไปที่มาอย่างไร พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศ พรรคก่อตั้งมา 73 ปี เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่ได้ตั้งมาเพื่อประโยชน์ของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง

"เราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เชื่อมั่นในการเมืองบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริตทุกอย่างยังอยู่ครบทุกประการ นั่นคือสัจจะแห่งการก่อตั้งพรรค และพรรคไม่เคยดะบัดสัตย์กับประชาชน ตลอดระยะเวลาคิดและทำเพื่อประโยชน์กับประชาชนและประเทศ นายพานทองแท้คงเคยชินกับพรรคที่มีสีโลแกน โคตรโก่ง โกงทั้งโคตร โกงจริง ลูกน้องติดคุกจริง ลูกที่หนีไม่มีแผ่นดินอยู่ นี่ต่างหากคือพรรคการเมืองที่ทรยศต่อประชาชน" นายรามศ กล่าว

● "ไอศ"เหน็บปชป.เปลี่ยนคำขวัญ

ก่อนหน้าหน้านายพานทองแท้ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ เหน็บแนมพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า ลุงชวน, พี่มาร์ค, เสี่ยอู๊ดดำ สะ ถ้าจะฉลองขมาคนนี้ มีอดได้พรรคฯ ทว่า "สจจว อมตา วาจา" แปลว่า "สัจจะวาจา ไม่มีวันตาย" เห็นควรเปลี่ยนเป็น "ดะบัดสจจว กระจิดีกระจิดานาจา" แปลประมาณว่า #ดะบัดสัตย์ต่อประชาชน #ร่วมรัฐบาลกับเผด็จการ #กระตือกระตือจะ จะ น่าจะเหมาะกว่านะฮ้าฟ...!!

● "วันชัย"ย้ำ!คุณสมบัติส.ว.ครบถ้วน

ที่หอประชุมใหญ่ที่ไอที นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงความคืบหน้าการฟ้องร้องดำเนินคดี นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ที่ยื่นร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ว.จำนวน 21 คนที่เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากถือหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) ว่าด้วยการเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ว่า ขณะนี้ ส.ว.ที่ถูกร้องได้มีการปรึกษาหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไร เราจะดูแนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ตรวจสอบกรณี ส.ส.จำนวน 32

คน ถือหุ้นในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน ซึ่งหาก ส.ว. 1 ใน 21 คน คนใดจัดวัตถุประสงค์ไว้แต่ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน ก็ให้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ เพื่อ กกด.เรียกไปชี้แจง

● ประกาศเดินหน้าฟ้อง 'เรื่องไกร' แน่

อย่างไรก็ตาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แจ้งมายังผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น ส.ว. ว่าให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งส่วนตัวยืนยันว่าคุณสมบัติครบถ้วนเพราะได้ออนหุ้นบริษัทต่างๆ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และบริษัท แคนนู ไฮเรอร์ จำกัด ที่ตั้งขึ้น ก็ไม่ได้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนด้วย จึงมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าไม่ขาดคุณสมบัติแน่นอน และที่เคยยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ร้อง คือนายเรื่องไกร จะดำเนินคดีแน่นอน และ ส.ว.คนอื่นที่มั่นใจในคุณสมบัติของตัวเองก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีเช่นกัน แต่ขณะนี้รอการตรวจสอบของ กกด. ก่อน จากนั้นจึงจะเริ่มนับหนึ่งในการฟ้องร้องดำเนินคดี

● ยกคำพูด "คึกฤทธิ์" ชัดอนาคตเทียม

นายสมชาย แสวงการ ส.ว. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นในประเด็นการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ ระบุว่า เพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร ไม่ต้องเป็นหม้อคุณที่รู้ข้อกฎหมายเห็นข้อเท็จจริง ย่อมทราบดีว่า คดีถือหุ้นสื่อของคนที่ตรงไปตรงมา ไม่น่ากังวล ส่วนใครที่ไขว่คว้าคินอูลล์ ย่อมไม่รอดพ้นวิบากกรรม เพราะเหตุที่จิตใจดำกระมัง ทั้งกองทัพอวดวราและทะนะระรับใช้ทุนอุปาทวีทางการเมืองอนาคตเทียม จึงออกมาตีไทยตีพาย ดำกราดคนรู้ทันที่เห็นลึนกว่าถ้าเลยเถิดไปคดีอาญามีหวังหลายคนจะเสียอนาคตใหม่กัน แต่ผมจำคำอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์ได้ดีครับ ว่าบางพวกก็เป็นได้แค่ "หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง"

● "ธนาธร" โพสต์ปรศนาถึงใคร

ด้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคคอนาคตใหม่ ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุข้อความว่าเขาต้อง "สร้างปีศาจร้าย" เพื่อ

สร้างความชอบธรรมกับการดำรงอำนาจของตนเอง เหมือนที่ปีศาจของเกาหลีเหนือ คืออเมริกา ปีศาจของ trump คือผู้อพยพ เขาต้องสร้างปีศาจเพื่อหลอกหลอนให้ประชาชนกลัว โดยทำลายวิถีทางประชาธิปไตยแล้วสร้าง "อำนาจใหม่" ขึ้นมาเพื่อจัดการกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้

● อนค.ไม่หวั่น 21 ส.ส. เอี่ยวหุ้นสื่อ

เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำการพรรคคอนาคตใหม่ อาคารไทยซัมมิท น.ส.พรรณีกร วาณิช โฆษกพรรค ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการสู้คดี 21 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ ว่า ทางฝ่ายกฎหมายของพรรคได้พูดคุยกับ ส.ส.ที่ตกเป็นประเด็นแล้ว ซึ่งมองว่าไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของคุณถือหุ้น เนื่องจากเราทำตามที่กฎหมายรับรองทุกอย่าง เชื่อว่าเรื่องนี้หากกระบวนการยุติธรรมมีความยุติธรรมอย่างแท้จริง เรื่องนี้จะไม่มีผลอะไรต่อการทำงานของผู้นำของเรา

● "หน้อย" ชัด 3 เดือนคนไทยเสียโอกาส

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปัญหาการแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐว่า เป็นปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ แม้นายกฯ จะส่งสารออกมาขอโทษ แต่การพูดโดยที่ไม่ลงมือแก้ไขทำให้ถูกต้องไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็นครั้งแรกที่หลังการเลือกตั้งมากกว่า 3 เดือน ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ และยังไม่เห็นพูดถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาประชาชน เรื่อง ราคาข้าวปาล์ม มันสำปะหลัง จะแก้ไขอย่างไร มีแต่กล่าวว่าคุณนั้นกลุ่มนั้น จะเอากระทรวงนั้นกระทรวงนี้ มีแต่การแก่งแย่งผลประโยชน์

"ในสภาวะที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน เมื่อตั้งรัฐบาลยังไม่ได้ ทำให้ฝ่ายค้านทำงานไม่ได้ด้วย จะตั้งกระทรวงตามความเดือดร้อนให้ประชาชน ก็ไม่มีใครมาตอบ ไม่มีใครจะมาแก้ไขปัญหา สิ่งที พล.อ.ประยุทธ์ควรทำคือเร่งแก้ไข จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว ใช้ภาวะผู้นำจัดการแก้ปัญหาให้จบ เพราะทุกวันนี้ประชาชนเสียโอกาสมามาก ชาวบ้านกำลังเดือดร้อน รอให้ม็อบรัฐบาลมาเร่งแก้ไข" คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว

สทนช.ชี้เป้า 14 จังหวัด 36 อำเภอเสี่ยงขาดแคลนน้ำ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ พบว่า แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ แต่จากการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ฝนสะสมระหว่าง 18-27 มิ.ย. พบมีพื้นที่ปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร (มม.) เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน และไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนสำรอง ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และพื้นที่เกษตรอาจได้รับความเสียหายได้ 14 จังหวัด 36 อำเภอ อาทิ จ.เชียงใหม่ สุพรรณบุรี นครราชสีมา ชลบุรี โดยมีถึง 3 อำเภอ ใน 3 จังหวัดไม่มีฝนตกเลยติดต่อกัน 10 วัน ได้แก่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย อ.สิขัง จ.ชลบุรี และอ.คลองใหญ่ จ.ตราด ขณะเดียวกันยังได้วิเคราะห์พื้นที่ปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 50 มม. โดยกำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนอกเขตชลประทาน 46 จังหวัด 169 อำเภอ

“สทนช. ได้จัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามการคาดการณ์แนวโน้มฝนสะสมต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม



วางแผนทางแก้ไขปัญหาและรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง โดยประสานกับกระทรวงมหาดไทย ผ่านทางจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกร ให้ความ



ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ และกรมฝนหลวง และการบินเกษตรพิจารณาแผนการบินปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่าร้อยละ 30 เพื่อเติมน้ำในอ่างฯ และกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุด รวมทั้งประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

แหล่งน้ำ ให้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในอ่างฯ โดยระบายน้ำด้วยความระมัดระวัง และต้องเร่งกักเก็บน้ำให้มากขึ้น นายสมเกียรติ กล่าว สำหรับการคาดการณ์แนวโน้มปริมาณฝนช่วงปลายเดือน มิ.ย.- ก.ค.พบว่า จะมีฝนตกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนน้อย โดย

ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะต่ำกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง มักเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงอย่างมาก อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน ดังนั้น สทนช.ได้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง ให้เป็นไปตามแผนและกักเก็บน้ำให้มากที่สุดสอดคล้องกับปริมาณน้ำในอ่างฯ ที่จะไม่กระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูฝนนี้ สทนช.ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้การด้วย เนื่องจากในช่วงเดือน ส.ค. และ ก.ย. ประเทศไทยจะกลับมามีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่อง อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ได้ โดยขณะนี้อ่างขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อีกมาก มีเพียงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเกินกว่าร้อยละ 80 ของความจุ 8 อ่าง แยกเป็น ภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันออก 2 แห่ง และภาคใต้ 1 แห่ง รวมถึง สทนช.ยังอำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม ให้ทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่อง.

'เกษตร'ส่งรับมือฝนทิ้งช่วง จตุกหน่วยคุมปลูกข้าวรอบ2

กรุงเทพธุรกิจ ● รมว.เกษตรฯ ส่งเร่งช่วยพื้นที่เกษตรขาดน้ำ จตุกหน่วยงานลงพื้นที่แจกชามาคูมพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 ไม่ให้เกินแผนจัดสรรน้ำ 11.21 ล้านไร่

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะช่วงปลายต่อเนื่องถึงกลางเดือน ก.ค.2562 โดยจากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยายังระบุว่าปริมาณฝนปี 2562 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5-10%

รวมทั้งการกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรหลายพื้นที่นอกเขตชลประทาน จึงสั่งให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด โดยก่อนหน้านี้เตรียมแผนบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้งปี 2561/2562 เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งไม่ให้กระทบเกษตรกรและพื้นที่เกษตร

นายเกษม กล่าวว่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปีนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การประเมินความเสี่ยงด้านการเกษตร การกระจายเครื่องมือเครื่องจักร ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งเข้มแข็งทำความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ปลูกข้าวรอบ 2 ตามแผนข้าวครบวงจร 11.21 ล้านไร่ เพื่อให้ใกล้เคียงแผนการจัดสรรน้ำที่วางเป้าหมายไว้ 11.65 ล้านไร่ คิดเป็น 104% ของแผนการบริหารจัดการน้ำ

รวมทั้งมอบหมายกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 199 เครื่อง สูบน้ำเติมโรงสูบน้ำ

เพื่อผลิตน้ำประปา เพื่อเติมน้ำเข้าคลองซอย ขุดลอกคลอง สร้างทำนบดินชั่วคราว ออกหน่วยบริการน้ำเพื่อการอุปโภค สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักและชะลอน้ำในการรักษาระบบนิเวศ

ส่วนการเตรียมการด้านประมง ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง หากปริมาณน้ำลดลงให้จับสัตว์น้ำขึ้นจำหน่ายก่อน ด้านพืชเน้นย้ำให้เกษตรกรจังหวัดและเกษตรอำเภอทุกพื้นที่ให้คำแนะนำการดูแลรักษาพืช เช่น นำเศษวัสดุทางการเกษตรคลุมโคน ตัดแต่งกิ่งใบตามหลักวิชาการ เพื่อลดการคายน้ำ และการใช้ระบบน้ำหยดในพื้นที่แปลงหากมีความจำเป็น ปรับเวลาการให้น้ำ

นอกจากนี้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นปฏิบัติการต่อเนื่องโดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่ ตาก ลพบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ สระแก้ว สุราษฎร์ธานี สงขลา จากการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง 111 วัน (1 มี.ค.ถึง 25 มิ.ย.2562) ผลจากการปฏิบัติการฝนหลวงทำให้มีฝนตก 90.09% ขึ้นปฏิบัติการ 3,024 เที่ยวบิน

ด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ระบุว่า ปัจจุบันน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง น้ำในอ่างฯ 37,474 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 49% น้ำใช้การได้ 13,549 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 26%